



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๓๑

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

มรพส. จัดประชุมคณะกรรมการ สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป กพ.



เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป กพ. ภาค ก ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้อง ท.๒๐๙ อาคารที่ปวิชญ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และนางสาวประนอม หาญจริง ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นผู้ชี้แจงและให้ข้อมูลพร้อมทั้งทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้มาตรฐานตามที่ กพ. กำหนด โดยจะมีการจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มรพส. จัดกิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา”



เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย “ถวายเทียนพรรษา” ณ วัดแสงดาว ตำบลปากโทก อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยมีอาจารย์ ดร.ปณิชกา จีระพรชัย หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มรพส. รวมถึงผู้ปกครอง ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อร่วมทำบุญศูนย์การศึกษาพิเศษขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทูมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน PSRU Job fairs 2nd ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



1-2 ส.ค. 56

ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์



มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมงาน PSRU Job Fairs 2nd วันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์

วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

- การบรรยายหัวข้อ **“บัณฑิตไทยไม่โกง”** โดย **ดร.ปรีชา เรืองจันทร์** ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
- การอบรมอาชีพอิสระ ๑๐ หลักสูตร ฟรี! (รับจำนวนจำกัดภายใน ๒๕ ก.ค. นี้ [ทางwww.psu.ac.th/jobfair56/](http://www.psu.ac.th/jobfair56/))
แต่งหมวกตอกหมุด Cup Cake กระจ่างหนังตอกหมุด ต่างหูจากดินญี่ปุ่น แป้นท์ผ้าคลุมไหล่
ประดับกรอบรูป ดอกไม้ผ้า การ์ด Pop Up กำไลหนัง การผสมเครื่องดื่มคอกเทล
- การประกวด **“อาชีพในฝัน”** ชิงเงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท (ชนะเลิศ ๓,๐๐๐ บาท, รองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท, รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชยรางวัลละ ๕๐๐ บาท)

วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

- การบรรยายหัวข้อ **“กองทุนตั้งตัวเพื่อบัณฑิต”** โดย **รศ.นพ.กำจร ตติยกวี** รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กิจกรรมตลอดงาน (วันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม)

- กิจกรรมนัดพบแรงงานโดยผู้ประกอบการชั้นนำ พบกับตำแหน่งงานว่างกว่า ๒,๐๐๐ อัตรา, นิทรรศการอาชีพหัวข้อ **“แนวโน้มการเข้าสู่ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน”**, บริการให้คำปรึกษาทางอาชีพและการตอบปัญหาชิงรางวัล **** พิเศษสุด .. เฉพาะศิษย์เก่า มรภ.พิบูลสงคราม เมื่อเข้าร่วมงาน รับสิทธิ์กู้ยืม ๑ ล้าน เพื่อประกอบธุรกิจ **** สำหรับผู้สนใจสมัครงานให้เตรียมหลักฐานการสมัครงาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว, สำเนาวุฒิการศึกษา และหลักฐานทางการทหาร (ถ้ามี)

สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอเชิญร่วมโครงการ “เสวนาศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ๔ชาติ”

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมโครงการ **“เสวนาศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ๔ชาติ”** ในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ ชั้น ๒ อาคารที่ปวิษญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้ว ในการนี้มีตัวแทนจาก ๔ ประเทศอาเซียนเป็นวิทยากรพิเศษ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการจัดโครงการดังกล่าวถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลที่สนใจ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ **สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ โทรศัพท์**

๐ - ๕๕๒๖ - ๗๑๐๓

